

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุศ 29 มกราคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15298

Col.Inch: 19.17 Ad Value: 21,087

หัวข้อข่าว: มท.1จีใช้ยาแรงแก้เผาป่า-ฝุ่นจิ๋ว

หน้า: 12(บนขวา)

PRValue (x3): 63,261

คลิป: ชาว-ดำ

## มท.1จีใช้ยาแรงแก้เผาป่า-ฝุ่นจิ๋ว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ว่า ให้อำนาจผู้ว่าฯกทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด พิจารณาความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้มาตรการเข้มข้นในเรื่องใดบ้าง ส่วนที่เป็นสาเหตุหลักคือการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะภาคเหนือ พยายามจับผู้จุดไฟเผา

“จากนี้มาตรการในพื้นที่จะต้องแรงขึ้น เพราะต้นกำเนิดมาจากคนในพื้นที่เป็นคนทำ แต่จะทำอะไรต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเต็มกำลัง ทั้งบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด ประกาศพื้นที่และห้วงเวลาห้ามเผา” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 29 มกราคม ตนจะลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาปล่อย

ฝุ่นจำนวนมาก หากโรงงานใดที่มีค่ามากเกินมาตรฐานจะสั่งปิดทันที และจะตรวจสอบในพื้นที่ภาคกลางที่ จ.สระบุรี และภาคตะวันออกที่ จ.ระยอง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้จัดตั้ง วอร์รูม เพื่อประสานงานกับทางจังหวัดและให้ซักซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดไฟป่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ชุด สมอลล์ ยูนิท ออกลาดตระเวน เผ่าระวัง และจับกุมผู้จุดไฟมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

“กรมป่าไม้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าอย่างเข้มข้น เพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรป่าไม้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่สายด่วน 1362” นายอรรถพลกล่าว

# มท.มั่นใจฝ่าวิกฤตภัยแล้งได้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ ภัยแล้งภัยแล้ง บางส่วนแก้ไขได้ แต่บางส่วนก็แก้ไขไม่ได้ เพราะ เราไม่สามารถจัดหาน้ำให้ได้เลย ส่วนน้ำอุบิโคค บริโภคในขณะนี้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม. การประปานครหลวง (กปน.) ยังสามารถ ควบคุมสถานการณ์ และดูแลค่าความเค็มของ น้ำได้ ยอมรับว่าการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ มีปัญหา แต่เราก็มีมาตรการรองรับ คิดว่าจะ อยู่ได้ในช่วงวิกฤตคือเดือนเมษายน-กรกฎาคม

นายมนทล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด รวม 109 อำเภอ 599 ตำบล 5,125 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ รวม 35 อำเภอ 166 ตำบล 1,200 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา และบุรีรัมย์ รวม 44 อำเภอ 284 ตำบล 2,722 หมู่บ้าน ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ ฉะเชิงเทรา รวม 30 อำเภอ 149 ตำบล 1,203

หมู่บ้าน ปภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพ กำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

ที่ ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เกิด ภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ทั้งสวนมะม่วงส่งออกและการทำนา เกษตรกร บางรายที่พอมีทุนเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลมาหล่อ เลี้ยง แต่บางรายต้องยอมปล่อยให้พืชผลที่ ปลูกไว้ยืนต้นตาย

ที่ จ.พิจิตร แม่น้ำยมในพื้นที่เขตอภัยทาน หน้าวัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม ยังคงแห้งขอดตลอดทั้งลำน้ำ ลำสุดท้ายลดลง เหลือเพียงแอ่งน้ำ ส่วนเกษตรกร ต.บ้านม่วง อ.เมือง จ.พิจิตร ที่หันมาปลูกแตงโมแทนการ ทำนาช่วงหน้าแล้ง ประสบปัญหาราคาแตงโม เหลือแค่กิโลกรัมละ 5 บาท ต้องจำใจขายเพราะ อาจจะทำให้ลูกแตงโมเน่าเสียคาต้น

ที่ จ.นครราชสีมา สถานการณ์ภัยแล้งขยาย วงกว้างคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 ต.โนนไทย อ.โนนไทย ต้องเปิด-ปิดเพื่อ จ่ายน้ำใช้เป็นเวลา ส่วนชาวบ้านบ้านดอนเพกา หมู่ที่ 9 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่ทางราชการขุดให้ แต่ น้ำใต้ดินที่สูบดึงขึ้นมา มีรสชาติเค็มจัด นำไปใช้ อุปโภคบริโภคไม่ได้